

# TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOSEO.

Ngày 22/08 vừa qua, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (VNU-USSH) đã có buổi làm việc với đoàn công tác đến từ trường Đại học Hoseo về việc tiếp tục kí kết biên bản hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa hai cơ sở đào tạo.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Đào Thanh Trường – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo các phòng Hợp tác và Phát triển, Đào tạo, Quản lý nghiên cứu khoa học, Chính trị và Công tác sinh viên và Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học.

Về phía khách mời có ông Joonmo Kang – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoseo cùng đại diện

các khoa và bộ phận đối ngoại thuộc trường Đại học Hoseo. Ông Joonmo Nam – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoseo, bày tỏ thiện chí về việc tiếp tục kí kết biên bản hợp tác giữa hai trường. Ông Joonmo Nam chia sẻ: Trường Đại học Hoseo là một trường Đại học tự thực được thành lập vào năm 1979, với hơn 14.000 sinh viên và hơn 500 giảng viên. Trường Đại học Hoseo cũng là một đại học tổng hợp, với 8 đơn vị thành viên và có tổng số 60 khoa ngành đào tạo trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trường Đại học Hoseo cũng tự hào là trường Đại học đầu tiên tại Hàn Quốc đưa giáo dục về khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm vào chương

trình giảng dạy và nhà trường có thể mạnh đặc biệt về khoa học và kỹ thuật. Đáp lại sự thiện chí của Ông Joonmo Nam, PGS.TS. Đào Thanh Trường khẳng định về cơ hội thành công trong việc hợp tác giữa hai trường trong tương lai. Việc kết hợp lĩnh vực có thế mạnh của hai nhà trường là khoa học xã hội và khoa học công nghệ chắc chắn sẽ đem đến những bước đột phá mới trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của cả hai trường. Đặc biệt, USSH – VNU cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đưa khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy, hứa hẹn về sự liên kết và cơ hội giao lưu trao đổi học thuật giữa

hai bên dựa trên những nền tảng tương đồng sẵn có. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và đi đến sự đồng nhất trên nhiều mặt hoạt động như việc hợp tác xây dựng chương trình giảng dạy, không chỉ về Hàn Quốc học, mà cả về Trung Quốc và Nhật Bản học, Quản trị công. Với tư cách là một cơ sở học thuật có bề dày kinh nghiệm về trao đổi sinh viên và giảng viên, USSH sẵn sàng đón tiếp các bạn sinh viên Hàn Quốc đến học tập và nghiên cứu tại Việt Nam, tham gia các khóa học ngắn hạn, trao đổi văn hóa và giao lưu giữa sinh viên hai trường nói riêng và Việt Nam – Hàn Quốc nói chung. Hai bên sẽ rà soát lại bản thảo hợp tác trước đây và cải tiến, cập nhật thêm để tiếp tục kí kết biên bản hợp tác mới, nhằm hướng đến mô hình chia sẻ lợi ích đôi bên.

